

ข้อสังเกต
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

การปฏิรูปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น นอกจากการดำเนินการตามรายงาน
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมืองในเรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ยังต้องมี
กลไกการปฏิรูปอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน การทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน
อย่างแท้จริง การให้มีระบบการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อให้คัดเลือกคนดีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้แทนของประชาชน การควบคุมและตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม
โดยเฉพาะการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง เพื่อให้การปฏิรูปเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และเป็นรูปธรรม

นางฉวีลดา บุรีกุล

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดแผนงานหรือโครงการปลูกฝังจิตสำนึกและอุดมการณ์
ทางการเมืองที่ดี ให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องจากจะช่วยสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิรูปผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปที่ตั้งไว้

๒. ในอดีตที่ผ่านมาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนหนึ่งยังขาดจิตสำนึกในการทำหน้าที
เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ขาดอุดมการณ์ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรม
ทางการเมืองทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธา ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมืองควรให้ความสำคัญและหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิรูปเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ในทุกมิติ

นายสุรินทร์ จิรวินิชย์

การปฏิรูปในเรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะประสบผลสำเร็จได้จะต้องอาศัยการสร้าง
จิตสำนึกและอุดมการณ์ที่ดีให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะนักการเมืองและเยาวชน ดังนั้น รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกและอุดมการณ์ที่ดียิ่ง
เพื่อให้การปฏิรูปประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

นายชูชัย ศุภวงศ์

๑. ควรให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเฉพาะการกำหนดให้แสดงแบบรายการภาษีเงินได้ย้อนหลัง ๓ ปี ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้อย่างละเอียด และหากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของรายได้ได้อย่างชัดเจน ให้ถือว่ารายได้ที่ปรากฏนั้นได้มาอย่างทุจริต และนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีความเกรงกลัวการกระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งจะทำให้การเมืองของประเทศมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตต่อไป

๒. การฝึกอบรมความเป็นพลเมืองที่ดี อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี แต่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองควรให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกัน อันได้แก่ การสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย การรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพสิทธิของผู้อื่น การยอมรับความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง การเข้าใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และการมีอิสรภาพทางความคิด รวมทั้งการพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก

ในการเลือกตั้งหรือการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ควรมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญในเรื่องของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนพึงประสงค์ ๓ ประการ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยภาครัฐจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนหรือเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนว่า บุคคลนั้นมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ อย่างไร เช่น พิจารณาจากการประกอบอาชีพ เป็นต้น

๒. เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ สามารถยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาได้

๓. เป็นบุคคลที่มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

พลตำรวจเอก ชิตชัย วรรณสถิตย์

๑. ข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องของการปฏิรูปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งในเรื่องของกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง การควบคุมตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ นั้น เป็นข้อเสนอที่มีเนื้อหาเชิงหลักการที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งมีข้อสงสัยว่า จะสามารถนำข้อเสนอดังกล่าวมาใช้ในเชิงปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น คณะกรรมการควรมีการพิจารณากำหนดแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการปฏิรูปเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การปฏิรูปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

๒. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติควรกำหนดเรื่องของการปฏิรูปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นวาระหลักของประเทศหรือวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการปฏิรูปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยจะต้องกำหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิรูปที่เหมาะสม จนสามารถทำให้เกิดวัฒนธรรมการเมืองที่ดีได้ และจะต้องทำให้ภาคประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสรรผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ดี ตลอดจนให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว

นายกิตติ กิตติโชควัฒนา

๑. ภาครัฐควรให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมความพร้อม การคัดกรอง และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ประเทศได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ รวมทั้งคอยควบคุม ตรวจสอบ และกวดขันให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย อย่างถูกต้อง และเคร่งครัด

๒. ภาครัฐควรสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๓. ภาครัฐควรมีการสร้างกลไกการควบคุมและตรวจสอบที่เหมาะสม ตลอดจนมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด ในการลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กระทำผิดกฎหมาย

๔. ภาครัฐควรมีแนวทางหรือวิธีการในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพลเมืองของประเทศ ในเรื่องของการพิจารณาเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยต้องให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการเลือกบุคคลที่เป็นคนดีและมีความสามารถให้เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ได้นักการเมืองที่ดีและมีคุณภาพมาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่อง การปฏิรูประบบสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม (ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา)

นางพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์

๑. ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้เข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพอนาคตด้านระบบข้อมูลสถิติของประเทศ ทำให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น

๒. ส่วนราชการทุกหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จโดยเป็นไปตามมาตรฐานกลางตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีระบบข้อมูลสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชนที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติอย่างเป็นสากล และข้อมูลสถิตินั้นสามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารงานและพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางเมธินี เทพมณี

๑. ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีองค์ความรู้ที่เพียงพอและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรกำหนดระยะเวลาปฏิรูปให้รวดเร็วขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลประเทศไทย ๔.๐

๒. เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน จะต้องมีการปรับตัวในด้านการบริหารจัดการข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของภาครัฐในการตัดสินใจบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

นายกษิต ภิรมย์

นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ ตลอดจนสามารถนำเสนอข้อมูลสถิติสำคัญของประเทศไทยให้แก่องค์กร/หน่วยงานภายใต้องค์กรสหประชาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ระดับโลกได้

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิท

๑. เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างมีภารกิจในการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติและสารสนเทศของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิรูประบบสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน จึงควรดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของภาครัฐอย่างเป็นขั้นตอน โดยเชื่อมโยงส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการเทคโนโลยี และการบริหารจัดการงบประมาณ

๒. ควรสร้างบทบาทให้สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน เช่น การศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ มากกว่าการบริหารจัดการข้อมูลจากหน่วยงานราชการเพียงหน่วยงานเดียว

นายนิกร จำนง

๑. การปฏิรูประบบฐานข้อมูลในระดับกระทรวง/กรม/จังหวัด โดยการพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศของประเทศจะต้องคำนึงถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาประเทศภายใต้ข้อมูลเดียวกัน

๒. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางโดยให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำหน้าที่ในการรวมศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ควรเริ่มดำเนินการจากการบริหารจัดการข้อมูลขนาดย่อยให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เช่น ข้อมูลระดับจังหวัด เป็นต้น เนื่องจากเมื่อข้อมูลขนาดย่อยมีความสมบูรณ์ก็จะส่งผลให้ข้อมูลขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์เช่นกัน

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
สำนักกรรมการ ๓